
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  วนัที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. 

ผ่านระบบการประชุม Application Zoom Cloud meeting  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายชาติชาย ยิ้มเครือ             ปศุสัตวจ์ังหวดัจันทบุรี                          ประธานกรรมการ 
2. นายชัยยงค์ สาก า                    (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก กรรมการ 
3. นายจิรภัทร ศักดิ์เสรีชัยกุล (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี     กรรมการ 
4. นายอดิศักดิ์ แพทย์พิพัฒน์        (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว                   กรรมการ 
5. นายปริญญา ศรีขัดเค้า  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี กรรมการ 
6. นางทมาภรณ์ ปิจดี  (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี                                               กรรมการ          
7. นายวสุวัช กะตะศิลา              (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนัสกิจ พลศร ี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
2. นายปราโมช พวงชมภู  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคณุภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3. นางสาวจรีวรรณ สาระทัศนานันท์       ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
4. นายอดิเรก จันทะศิลา   ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
5. นายวินัย  บุตรด ี  ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
6. นายอยุทธ์ รจนากูล   ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
  (รักษาราชการแทน ปศุสตัว์อ าเภอแหลมสิงห)์ 
7. นายสมพร พานิชรัมย ์                     ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห ์
  (รักษาราชการแทน ปศุสตัว์อ าเภอทา่ใหม่) 
  (รักษาราชการแทน ปศุสตัว์อ าเภอนายายอาม) 
8. นายชตุิเทพ ภูมพิันธุ ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน      

 (รักษาราชการแทน ปศุสตัว์อ าเภอสอยดาว) 
9. นางสาวปิยากร ทองสุข                   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
10. นายสุนทร บุญมีมาก                    เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
11. นายก าธร โคตรสวุรรณ  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
12. วา่ที่ ร.ต.ภรัณยู สาระค า   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
13. นางสาวอุมาพร ภักกะโทก              เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14. นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
15. นายภูวดล สกุลกิตติมากร   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์
16. นายนท ีมาทรัพย ์   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายวชิา พุทธศร ี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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18. นางสาวประภาพรรณ ครองเคหา   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นางสาวสุนิสา ชอบสูงเนิน  เจ้าพนักงานสัตวบาล                                                                  
20. นางสาวสิรกิร กรทรัพย์    เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นายเจษฎา สีสุธก                        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. นางนันทนา พวงสนุทร                  เจา้พนักงานสัตวบาล 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ประธาน : กล่าวแจ้งกับที่ประชุมคณะกรรมการ DLD-C ในระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ถึงการด าเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายของกรมปศุสัตว์โดยขณะนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดตาม
แผนงานอื่นๆ ก็ให้ด าเนินการต่อเนื่องตามเดิมไปก่อนซึ่งเรื่องที่ส าคัญต่อเนื่องมาตลอดจากปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2567 จนมาสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ก็จะเป็นในส่วนของการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคระบาดที่ส าคัญ                            
ยิ่งในช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลจากปลายฤดูฝนเข้าสู่ช่วงต้นของฤดูหนาว ซึ่งทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  
ก็ได้มีการด าเนินการรณรงค์เพื่อฉีดวัคซีนตามแผนปฏิบัติงานให้กับโคเนื้อ - โคนม กระบือ และแพะ - แกะ                   
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งในส่วนของโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD : Foot and Mouth 
disease) และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (Hemorrhagic Septicemia) หรือ โรคคอบวม โดยคาดว่าจะด าเนินการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยในช่วงเดือนพฤศจิกายน รวมถึงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไก่พื้นเมือง ที่ได้ด าเนินการไปแล้วใน                 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เช่นเดียวกัน ต่อจากเรื่องโรคก็จะเป็นการด าเนินการต่อเนื่องในส่วน                       
การส่งเสริมการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วได้ด าเนินการให้ค าแนะน า
ฟาร์มโคนมที่เป็นต้นแบบเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์จ านวน 10 ฟาร์ม ซึ่งก็ต้องมีการต่อยอดเพื่อน าไปสู่คุณภาพ
น้ านมที่ดีขึ้น รายจ่ายต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลงร่วมกันอย่างมีนัยส าคัญ  โดยนโยบายของกรมปศุสัตว์ได้เน้นไปใน
กลุ่มของสัตว์ใหญ่เรื่องของการลดต้นทุนด้านอาหารเป็นหลักซึ่งได้มีการขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน               
ส่วนเรื่องคุณภาพและมาตรฐานก็ต้องมีการด าเนินการต่อไปเพราะจะมีผลต่อการตรวจสอบคุณภาพและการรับรอง  
ทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการตรวจมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ร่วมกับการตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน
ส าหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2567 การติดตามเตรียมพร้อมรับมือปัญหาช้างเร่ร่อนในช่วงงานเทศกาลต่าง ๆ 
และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกันกับทางด่านกักกันสัตว์จันทบุรีต่อไป    
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี                          
ครั้งที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 26 กันยายน 2567 รายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเตมิที่ 
QR Code ด้านล่างนี ้

 
 

 
 

 
 
 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุม- 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

         3.1 เรื่องของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

ฝ่ายเลขานุการ: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงการสรุปประเด็นข้อซักถามและค าชี้แจ้งในการแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 
ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์  กิจกรรมและการด าเนินการที่                        
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีที่ได้ร่วมบูรณากับคณะกรรมการ DLD - C  ในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาตามข้อมูลที่ได้น าเสนอ 
ดังนี ้

3.1.1 สรุปประเด็นข้อซักถามและค าชี้แจ้งในการแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์  
 

ประเด็นการอภิปราย สรุปค าช้ีแจง/ข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาหมูเถื่อน ท าลายโครงสร้างราคา 
 

1. กรมปศุสัตว์ เร่งเข้มงวดกวดขันการลักลอบน าเข้าสัตว์มีชีวิตและ         
ซากสัตว์อย่างผิดกฎหมาย เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ รวมถึง
ปกป้องผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
2. ด าเนินการปฏิบัติการยุทธการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายใน
ห้องเย็นทั่วประเทศ 
 

2. ราคาสินค้าเกษตรส าคัญหลายชนิดราคา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

กรมปศุสัตว์ ได้ก ากับดูแลเรื่องคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี 
ที่น าเข้าในประเทศอย่างเคร่งครัด 
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ประเด็นการอภิปราย สรุปค าช้ีแจง/ข้อเสนอแนะ 
3. ราคาโคเนื้อตกต่ าและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาราคาเน้ือโคตกต่ า 

ขณะนี้ได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการนโยบายพัฒนา โค
เนื้อ – กระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ปัจจุบันมีมาตรการ  
2 ด้านคือ 
1) ด้านในประเทศ มีการก าหนดโครงสร้างราคา และการรณรงค์                    
การบริโภคในประเทศ 
2) ด้านต่างประเทศ ผลักดันการส่งออก ปัจจุบันส่งออกในประเทศ
เวียดนาม มาเลเซีย ลาว กัมพูชา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเจรจาโดย GACC ของประเทศจีน โดยประเทศจีนอยู่ระหว่าง  
การพิจารณา หากผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่ขั้นตอนการส่ งผู้เชี่ยวชาญ              
มาตรวจรับรองเพื่อส่งออกต่อไป 
 

4. ปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง กรมปศุสัตว์ มีมาตรการควบคุมการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์             
ตามมาตรา 6(4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์                       
พ.ศ. 2558 และเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลักลอบใช้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
กรณีที่มีการตรวจพบการใช้สารเร่งเนื้อแดงจะด าเนินการตามกฎหมายอยา่ง
เข้มงวด 
 

5. การปราบปรามการน าเข้ารวมถึงกล่อง 
เน้ือแดงที่ส าแดงเท็จ 

กรมปศุสัตว์ มีมาตรการป้องกันและปราบปรามลักลอบน าเข้า - ส่งออก
สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ปศุสัตว์) 
 

6. แนวทาง/มาตรการแก้ปัญหา                 
โรคลัมปี สกิน 

1. เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมแมลงพาหะน าโรค 

2. เฝ้าระวังทางอาการสัตว์ ในพื้นที่ เสี่ ยงและพื้นที่ เกิดโรคซ้ าซาก                     
โดยประชาสัมพันธ์แจ้งเกษตรกร หากพบสัตว์ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่                
กรมปศุสัตว์ทันที 
3. กรณีพบสัตว์แสดงอาการโรคลัมปี สกิน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ                   
กรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด 

4. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค วัคซีนเชื้อเป็น ปีละ 1 ครั้ง แล้ววัคซีนเชื้อตาย 
ปีละ 2 ครั้ง  
5. ควบคุมการเคลื่อนย้ายตามมาตรการกรมปศุสัตว์อย่างเข้มงวด 
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ประเด็นการอภิปราย สรุปค าช้ีแจง/ข้อเสนอแนะ 

7. ปัญหาราคาโคเน้ือตกต่ าและการส่งออก
โคมีชีวิตไปประเทศจีนและการระงับ          
การส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย 

ปัญหาราคาโคเน้ือตกต่ า 

ขณะนี้ได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการนโยบายพัฒนา  
โคเน้ือ – กระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ปัจจุบันมีมาตรการ  
2 ด้านคือ 
1) ด้านในประเทศ มีการก าหนดโครงสร้างราคา และการรณรงค์                    
การบริโภคในประเทศ 
2) ด้านต่างประเทศ ผลักดันการส่งออก ปัจจุบันส่งออกในประเทศ
เวียดนาม มาเลเซีย ลาว กัมพูชา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเจรจาโดย GACC ของประเทศจีน โดยประเทศจีนอยู่ระหว่าง  
การพิจารณา หากผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่ขั้นตอนการส่งผู้เชี่ยวชาญ              
มาตรวจรับรองเพื่อส่งออกต่อไป 
การส่งออกโคมีชีวิตไปประเทศจีน 
กรมปศุสัตว์ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากประเทศจีน 
การระงับการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย 
กรมปศุสัตว์ สั่งระงับการส่งออก ส าหรับฟาร์มที่ DVS ระบุว่ามีการตรวจพบ
สารต้องห้าม และได้มีหนังสือแจ้ง DVS ให้ทราบมาตรการเข้มงวดของ                    
กรมปศุสัตว์ รวมทั้งได้ยกระดับมาตรการตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงก่อน  
การส่งออกในโคมีชีวิต ตั้งแต่ระดับฟาร์ม คอกกักกันเพื่อการส่งออก และ             
ด่านกักกันสัตว์ท่าออก 
 

8. มาตรการในการรับมอืความตกลง            
การค้าเสรี (FTA) 

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรโคนมไทย ด้วยการผลิต
สินค้า คุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นสินค้าปลอดภัย ควบคุมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการจัดการฟาร์มทั้งด้านอาหารสัตว์ การจัดการ
ฝูงสัตว์เพื่อท าให้แม่โคผลิตน้ านมโคเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดการด้านสุขภาพ
สัตว์  ที่ส าคัญมีการใช้ เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อสร้างความแม่นย า                  
ในการจัดการฟาร์มโคนม การสืบสานอาชีพ การเลี้ยงโคนม เป็นงานปกติ                 
ที่กรมปศุสัตว์ ได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่ อด า เนินการในแต่ละปี                      
และได้บูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน                      
ผ่ านโครงการต่ า งๆ เช่น  โครงการอาหาร เสริม  (นม)  โรง เรี ยน                     
กิจกรรมวันดื่มนมโลก เป็นต้น 
 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.2 แผนผังข้ันตอนการชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ใหม่) : ลดระยะเวลา ไม่เกนิ 65 วัน 

 
- โควตาเสบียงอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศวอ.สระแก้ว               
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โควตาเสบียงอาหารสัตว ์(หญ้าแห้ง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                      
*** จังหวัดจันทบุรี ได้รับจัดสรรโควตา 8,000 กิโลกรัม หรือ 400 ฟ่อน *** 
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มติที่ประชุม -รับทราบ- 

 
 
 
 

ทบทวนแผน                             
เตรียมความพร้อมรับมอืภัยแล้ง 
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3.1.3 คณะกรรมการ DLD-C ระดับพื้นทีจ่ังหวัดจันทบุรี รว่มประชุมใหญส่ามัญประจ าปีของสหกรณ์โคนมสอยดาว                                  
(วันที่ 29 ตุลาคม 2567) 
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 ทั้งนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์คณะกรรมการ DLD-C ระดับพื้นจังหวัดจันทบุรี 
ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและน าแนวทางตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ น ามาปรับใช้เพื่อการพัฒนาร่วมกัน
อย่างบูรณาการอย่างเหมาะสมทั้งโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์                         
การผสมเทียมและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ของโคนม การควบคุมเฝ้าระวังโรคระบาดที่ส าคัญ และการด าเนิน
โครงการนมดี ศรีจันทบูร ที่ได้ด าเนินการโดยมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ านมดิบ พร้อมกับ               
รับฟังปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ และปรับปรุงการจัดการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

@ ครอบครวัปศุสัตว ์“ท าด้วยใจ ท าให้ไว ท าได้จริง” # กรมปศุสัตว ์

 

 

 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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 3.1.4 เรื่องของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงการประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออก ในการปฏิบัติงานตามแผนการเก็บตัวอย่างและส่งตัวอย่างน้ านมดิบเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 โดยหากมีเหตุขัดข้องอย่างเช่น การลงข้อมูลในระบบ DLD - LIMS                   
ก็สามารถติดต่อประสานงานได้ทันที เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และในช่วงที่ผ่านมาส านักงานปศุสัตว์                       
จังหวัดจันทบุรีได้รับการประสานงานจากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  (สพส.)                        
เพื่อให้เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีกโดยคณะกรรมการจากประเทศฟิลิปปินส์  ซึ่งมีก าหนดเดิม                
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 แต่ได้มีการเลื่อนออกไปจากก าหนดการเดิมโดยหากมีก าหนดการเพิ่มเติมจะมี                
การประสานงานแจ้งให้ทราบต่อไป จึงขอแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในเบื้องต้นก่อน ซึ่งเป็นการตรวจ
ประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ และในช่วงต้นปี พ.ศ.2568 ทางสพส. ได้แจ้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อมในเรื่องการตรวจประเมินเกี่ยวกับสารตกค้างโดยคณะกรรมการจากสหภาพยุโรป (EU) โดยหาก
ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมจะน ามาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

3.1.5 เรื่องของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาพัฒนาสุขภาพสัตว์: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงกิจกรรมที่ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ                 
และการด าเนินการ Kick off การฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD : Foot and Mouth disease) 
และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (Hemorrhagic Septicemia) หรือ โรคคอบวม ในกลุ่มโคเนื้อ และโคนม โดยเฉพาะ
ในพื้นที่เขต 2 ที่ต้องมีการเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาด ส่วนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรียังไม่มีรายงาน                
การพบโรคดังกล่าว ทั้งนี้ก็ได้มีการติดตามข่าวสารข้อมูลจากส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ (สคบ.)         
อย่างต่อเนื่อง โดยต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ DLD-C ที่ได้ร่วมบูรณาการในการปฏิบัติงานด้วยดีมาโดยตลอด 
และขอขอบคุณทางด่านกักกันสัตว์จันทบุรี ที่ได้ร่วมกันพ่นยาฆ่าเชื้อเฝ้าระวังป้องกันไข้หวัดนกในช่วงที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

3.1.6 เรื่องของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงแผนปฏิบัติงานการลงพื้นที่ติดตาม                
ตรวจเย่ียมโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่าจะมีการก าหนดการ
ลงพื้นที่ในช่วงของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งจะมีการก าหนดวันร่วมกับ                  
ทางศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี และจะน าก าหนดการแจ้งกับที่ประชุมให้รับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

 

 

 

 



 

-11- 
 

3.2 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก   
 
ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก: ได้กล่าวแจ้งสรุปถึงแผนงานการเก็บตัวอย่างทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมในขณะนี้ยังมาไม่ครบแต่
ในส่วนแผนการส่งตรวจตัวอย่างคุณภาพน้ านมได้ด าเนินการมาต่อเนื่อง และในส่วนของการเฝ้าระวังป้องกัน               
โรคระบาดในพื้นที่ใกล้เคียงก็จะเป็นในส่วนของโรคส าคัญ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า และโรคอื่น ๆ ที่ส าคัญตามที่ประชุม
กล่าวถึงไปในข้างต้นแล้ว และตามที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้แจ้งถึงแผนการด าเนินฉีดวัคซีนช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ซึ่งก็ขอฝากถึงการเฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ตามแนวชาติแดน
ส าคัญ และในส่วนที่ทางหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้แจ้งถึงการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ
จากต่างประเทศในเบื้องต้นทางศูนย์วิจัยฯ ยังไม่ได้รับเรื่องแต่หากมีกรณีที่จะประสานความช่วยเหลือร่วมกัน
สามารถแจ้งเข้ามาที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ทันทีซึ่งมีความยินดีบูรณาการท างานร่วมกันต่อไป 
 
ประธาน: กล่าวถึงกรณีการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี และในพื้นที่
ใกล้เคียงซึ่งหากพบกรณีที่น่าสงสัยหรือมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการระบาดได้ขอให้ประสานงานและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานป้องกัน แก้ไขปัญหาให้ กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและ                             
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องด าเนินการฉีดวัคซีนตามแผนอย่างเหมาะสมกับกลุ่มสัตว์เป้าหมายทั้งโคเนื้อ โคนม และ
กระบือ จึงต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มงานและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างเข้มงวด 

มติที่ประชุม -รับทราบ-                                                                                                                      
                                   
 3.3 เรื่องของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี     

ผู้แทนศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี : กล่าวแจ้งกับที่ประชุมคณะกรรมการ DLD-C                  
ถึงแผนการปฏิบัติงานด้านการผสมเทียมซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประชุมและพิจารณาแผนจากทาง                           
ส านักเทคโนโลยีชีวภาพและการผลิตปศุสัตว์ โดยหากได้รับแผนการปฏิบัติงานที่ขัดเจนแล้วจะน ามาแจ้งในที่
ประชุมให้ได้รับทราบต่อไป 

ประธาน: กล่าวถึงโครงการนมโรงเรียนและการติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนส าหรับช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งทาง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีได้ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ โดยจะมีแผนติดตามในแต่ละโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าจะมีการส่งนมให้ครบทุกโรงเรียนซึ่งก็ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ หากทางศูนย์วิจัยฯ มีกิจกรรม
หรือเพื่อบูรณาการท างานร่วมกันก็สามารถแจ้งมาได้ทันที 

มติที่ประชุม -รับทราบ-           
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 3.4 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว                                                                                    
 
ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว : กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงกิจกรรมการเข้าไปให้ค าแนะน า                
เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารให้กับฟาร์มโคนมต้นแบบ 10 ฟาร์ม ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากัด                    
ในพื้นที่อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดข้อมูลจะมี              
การน าเสนอเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป และในส่วนของแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ก าหนดฟาร์ม
ต้นแบบประมาณ 5 ฟาร์ม และจากการศึกษาและเก็บข้อมูลด้านการลดต้นทุนจะมีฟาร์มที่สามารถเก็บข้อมูลได้
ต่อเน่ืองที่ประมาณ 1 - 2 ฟาร์ม ซึ่งจากข้อมูลสามารถลดต้นทุนการผลิตน้ านมดิบได้ที่ประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรมั 
และยังต้องเก็บข้อมูลในช่วงของฤดูแล้งเพื่อมาเปรียบเทียบในส่วนราคาวัตถุอาหาร และอาหารหยาบที่ราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงและมีผลต่อต้นทุนได้ รวมถึงต้องคอยดูเรื่องสุขภาพของโคนมให้มีสุขภาพดีและให้ผลผลิตที่สม่ าเสมอ
ซึ่งก็เป็นตัวแปรส าคัญที่ท้าทายในการเก็บข้อมูล และในส่วนเรื่องการจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจ าต าบลโดย
ทางศูนย์วิจัยฯ ได้โควตาในการจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจ าต าบลส าหรับพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ทั้งหมด 5 แห่ง 
และจะมีการแจ้งหนังสือไปยังทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อสอบถามความประสงค์ต้องการจัดตั้งคลังเสบียง
อาหารสัตว์ประจ าต าบลเพื่อให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ประธาน: กล่าวสืบเนื่องจากวาระที่เกี่ยวข้องก็ขอฝากให้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์แจ้งข้อมูล
และประสานงานกับทางส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจ าต าบล 
รวมถึงทางศูนย์วิจัยฯ เพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ-             
 
 3.5 เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี   

ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี: ได้กล่าวถึงการติดตามเรื่องการรับรองฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
(กระบือ) ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้มีการติดตามกับทางส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โดยได้แจ้งข้อมูลกลับมาให้
ด าเนินการปรับเปลี่ยนประเภทการขอรับรองจากประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองเป็นประเภทการใช้ประโยชน์
ทางพันธุกรรมและเทคโนโลยี โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการและรอการยืนยันจากทางส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

นายก าธร โคตรสุวรรณ: ได้กล่าวสรุปให้ข้อมูลกับที่ประชุมเพิ่มเติมถึงกรณีที่การขอรับรองดังกล่าวที่ได้มีการ
ติดตามตลอดช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จนมาถึงช่วงที่จะเข้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีระยะเวลา              
ผ่านมานานแล้วซึ่งมีโอกาสที่จะพ้นก าหนดระยะเวลาการรับรองและหากไม่มีความคืบหน้าอาจจะต้องมีการ
ด าเนินการสมัครเข้าไปใหม่ รวมถึงการประเมินและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอตามขั้นตอนให้ทันรอบ                   
การพิจารณารับรองต่อไป 

ประธาน: กล่าวมอบหมายให้นายก าธร โคตรสุวรรณ ด าเนินการประสานงานตามขึ้นตอนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ            
จะมีการติดตามความคืบหน้าต่อไปในการประชุมทุกเดือน เพราะมีความส าคัญเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของ
เกษตรกร ซึ่งขอให้น าข้อมูลมารายงานทุกเดือนจนกว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย  

มติที่ประชุม -รับทราบ-     
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 3.6 เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
ประธาน: กล่าวฝากถึงการประสานงานและขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ            
พื้นที่จุดเสี่ยงหรือบริเวณที่มีแนวโน้มจะเกิดโรคระบาดตามแนวชายแดนที่ส าคัญเพื่อเป็นการร่วมบูรณาการท างาน
ร่วมกันในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด หรือการด าเนินการลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อการควบคุมโรค และ                   
ขอใหม้ีการแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ DLD-C ได้รับทราบร่วมกัน 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)  
 
ประธาน: กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ DLD-C และกล่าวปิดการประชุม 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

ลงชื่อ....................................ผู้จดรายงานการประชุม       ลงข่ือ......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายวสุวัช กะตะศิลา)                   (นางอนงค์ ธรรมเกษร)                                                                                                                            
ต าแหน่ง นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ                       ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

 


